

Số: /BC-UBND

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### **Kết quả sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025**

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án);

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo sơ kết thực hiện Đề án nêu trên tại đơn vị, như sau:

#### **I. CÔNG TÁC THAM MUỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Đề án.**

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/8/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến huyện Lấp Vò giai đoạn 2020-2025.

##### **2. Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện và hướng dẫn khen thưởng.**

Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng công tác thi đua khen thưởng nói chung và công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Huyện.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Huyện mở các chuyên mục, thực hiện phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua với những hình thức đa dạng, phong phú, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức

các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả triển khai thực hiện Đề án.**

Công tác xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với tổ chức phát động các phong trào thi đua trên địa Huyện đã được triển khai rộng khắp với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

### **2. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong các Phong trào thi đua.**

Thông qua các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề...do các cấp và địa phương phát động, triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có nhiều cách làm mới, sáng tạo hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng, mang tính nêu gương, lan toả lớn được cơ sở, quần chúng ghi nhận, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nhiều phong trào thi đua được các cấp, các ngành hưởng ứng phát động và đã mang lại nhiều kết quả quan trọng thiết thực, điển hình như:

Điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân Huyện kịp thời ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 15/9/2022 về việc thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn để tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra. Ủy ban nhân dân các xã đã tổ chức thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác về xây dựng nông thôn mới và đồng thời xây dựng Quy chế phân công thực hiện địa bàn, trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách để triển khai thực hiện Chương trình. Qua triển khai thực hiện, đến nay đã có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 05/12 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để triển khai thực hiện các nội dung quy định. Ban Chỉ đạo Huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện đến nay Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá

trị văn hóa dân tộc; đã quy tụ được khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Diễn hình tiên tiến trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được phát huy và từng bước đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần giảng dạy và học tập hăng say của giáo viên và học sinh của các cấp học, đã phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục, tận tâm với nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu.

Diễn hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Quyết thắng” và Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”: Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch công tác hằng năm, Công an Huyện đã tích cực tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện triển khai, phát động phong trào thi đua trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn tham gia phòng, chống tội phạm, tố giác tội phạm, xây dựng, củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng, bồi dưỡng các lực lượng nòng cốt...

Diễn hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 21/01/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 08/02/2022 về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Qua triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại kết quả tích cực.

Diễn hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Lắp Vò chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân Huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 17/8/2022 về phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm theo quy định. Qua triển khai thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38 %.

Diễn hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”: Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 12/9/2019 về phát động phong trào thi đua về việc tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Huyện, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định. Qua theo dõi, đánh giá Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đã có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công

chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

Diễn hình tiên tiến trong phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: Huyện ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 28/11/2017 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, đã triển khai đến các đơn vị gắn với kế hoạch phát động thi đua chuyên đề “Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp”. Qua đó, tạo dựng hình ảnh Lấp Vò nhằm làm nổi bật các giá trị hình ảnh “Tích cực” và “Đặc trưng” của địa phương và là niềm tự hào của người dân Lấp Vò - Đồng Tháp.

### **3. Kết quả khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen Tỉnh, khen cấp nhà nước...).**

Trong năm 2023, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện các mô hình, gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng như:

- Mô hình “Ngày thứ 5 không hện” trong giải quyết thủ tục hành chính. Áp dụng trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A;
- Mô hình “Ba đồng hành cùng Nhân dân” do Công an Huyện phát động;
- Mô hình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện phát động.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (02 cá nhân); Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tặng thưởng: Cờ thi đua Tỉnh (03 tập thể); Tập thể lao động xuất sắc (04 tập thể); Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh (19 tập thể và 47 cá nhân).

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Thuận lợi**

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển sâu rộng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Huyện tích cực tham gia, hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng nhất định. Cũng từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... đã được phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng trên phạm vi toàn địa bàn Huyện, đã được biểu dương, khen thưởng tôn vinh kịp thời.

### **2. Khó khăn, hạn chế**

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương tuyên truyền các gương điển hình trên các lĩnh vực còn một số hạn chế như:

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tại ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

Chưa xem các gương điển hình tiên tiến là nhân tố quyết định, đóng vai trò quan trọng, là động lực chính để thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong ngành, lĩnh vực, đơn vị học tập, noi theo và phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chưa kịp thời phát hiện, khen thưởng và trình cấp thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thật sự là điển hình tiên tiến.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Xây dựng, ban hành các quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, rà soát bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, nâng cao năng lực cán bộ, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Quan tâm xây dựng các gương điển hình tiên tiến trên cơ sở thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; đẩy mạnh việc áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công việc; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, chú trọng phát triển và nhân rộng các điển hình mới qua các phong trào thi đua yêu nước được tập thể, quần chúng suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các cấp biểu dương khen thưởng theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn Huyện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Q.CT, PCT/UBND Huyện;
- UB.MTTQ VN và các tổ chức CT-XH Huyện;
- Các ngành Huyện liên quan;
- UBND xã, thị trấn;
- LĐVP + CV (K Thủy);
- Lưu: VT, NV (Thu),<sup>KT</sup>

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q.CHỦ TỊCH**

**Trương Thị Diệp**